




คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร  
ที่ (สธ) ๑๙ / ๒๕๕๙  
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร มีประกาศลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับ  
การคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
จำนวน ๑๒๔ ราย นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๑๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  
(นายโอฬาร พิทักษ์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แบบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๙๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๑ จาก ๒

ลำดับ ที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง				ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่		
๑	นางสาวบุปผา ไหมพรหม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๘๙	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๘๔	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๒	นางพลศรีธัญญา อมรพันธุ์ศักดิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	วิชาการ	ชำนาญการ	๔๐๓๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๒๕๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๓	นายประพัฒน์ คันธไพโรจน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	วิชาการ	ชำนาญการ	๖๑๔๗	นักวิชาการเกษตร กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๐๓๒	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๔	นางปยุตย นตรน้อย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ (กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร)	วิชาการ	ชำนาญการ	๒๓๘	นักวิชาการเกษตร กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย)	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๐๖๗	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๕	นายวินัย นาคปาน	นักวิชาการเกษตร กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๒๓๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๒๒๙	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๖	นางสาวกังสดาล ชาติกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๒๓๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๒๓๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง แบบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๘๖๙ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หน้า ๒ จาก ๒

ลำดับ ที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง				ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่		
๗	นายวีระศักดิ์ แก้วกล้า	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๔๒๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๔๒๓	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๘	นายสุรพล พุณะกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๘๑๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๘๐๗	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๙	นายจำ ลอยลิบ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	วิชาการ	ชำนาญการ	๘๙๕๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๕๐๕๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๐	นายชาติชาย ศรีษะนอก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	วิชาการ	ชำนาญการ	๕๓๔๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๕๓๓๘	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๑	นายณรงค์ ไชยลาภ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	วิชาการ	ชำนาญการ	๖๙๙๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๖๙๘๐	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๒	นายสมศิลป์ ลาวพันธ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	วิชาการ	ชำนาญการ	๘๑๑๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๘๑๒๐	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง
๑๓	นางรัศมี ดวงเงิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	วิชาการ	ชำนาญการ	๑๐๕๓๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	๑๐๕๓๕	บัดนี้ เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลง